



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง สอบราคางานจ้าง โครงการจัดทำป้ายไฟ LED “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคางานจ้างโครงการ
จัดทำป้ายไฟ LED “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด สูง 1.80 เมตร
ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนด

ราคากลางของงานจ้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 856,000 บาท
(แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 428,000 บาท
(-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” เชื้อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟ LED หลอดไฟ LED
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์”
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ **22 ก.ย. 2554** โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา **10.00** น. หรือให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดย
ถือว่า ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ถูกต้องแล้ว จะฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใดๆ ในภายหลังมิได้

/กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ สถานที่กลางรับ-เปิดของศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
ณ สถานที่กลางรับ-เปิดของศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-5672-1849 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔


(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์